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สรุปมติ/ข้อสั่งการจากการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง  
ครั้งที ่2/2562 (ครั้งที ่3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง 

ที ่ เรื่องประชุม สาระส าคัญ มติ/ข้อสั่งการ หน่วยงาน 

1 รายงานภาวะ
เศรษฐกิจ  
และการคลัง
จังหวัดระยอง 

 คลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจ       
ของจังหวัดระยอง ดังนี้   
1) เศรษฐกิจจังหวัดระยองเดือนมีนาคม 2562 มีสัญญาณ
ขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่อง
จากเดือนก่อนหน้า 
อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปของจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 1.5   
การจ้างงาน +5.1% 
รายได้เกษตรกร +48.0% 
มูลค่าการน าเข้า 49,589 ล้านบาท 
ส่งออกด่านศุลกากร 124,674 ล้านบาท 
รายได้จัดเก็บ ณ ตุลาคม – มีนาคม 2562 107,748.9 ล้านบาท 
+13.7%  
2) การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 
    (1) งบจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 370.66 ล้าน
บาท มีผลการเบิกจ่าย 86.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.26 
  (2) งบกลุ่มจังหวัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 208.97    
ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 7.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.49 
 
  

มติที่ประชุม : 
1. รับทราบตามที่คลังจังหวัดระยอง น าเสนอ 
2. มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยองน า

ข้อเสนอจากที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาน าเสนอ   
ในที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 
 
 



 

2 
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  (3)  การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีวงเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2558-2561 จ านวน 3,220.36 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
1,564.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.59 

2 รายงาน
สถานการณ์น้ า
ของจังหวัดระยอง 
 

ผู้แทน โครงการชลประทานระยอง น าเสนอ ดังนี้ 
1) ปริมาณน้ าในอ่างส าคัญของจังหวัดระยอง มีปริมาณเก็บกัก 
597.911 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ าปริมาณ 266.71 
ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44.44 คิดเป็นร้อยละ   
2) ความต้องการใช้น้ าในกิจกรรมต่างๆ ของจังวัดระยอง
ในปี พ.ศ.2562 ช่วงวันที่ 4 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 
2562 (ปริมาณน้ าในอ่าง 266.71 ล้าน ลบ.ม. ความต้องการ
ใช้น้ า 119.03 ล้าน ลบ.ม.  : ปริมาณน้ าในอ่างเพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้ าในภาคการเกษตร (พ้ืนที่ชลประทาน) และกิจกรรม
อ่ืนๆได้ตลอดช่วงฤดูแล้ง)             

มติที่ประชุม : 
1. รับทราบตามที่โครงการชลประทานระยอง 
เสนอ  
2. มอบหมายโครงการชลประทานระยอง เร่งรัด
จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความ
เหมาะสมขยายเขตพ้ืนที่กระจายน้ านอกเขต
ชลประทาน โดยเร็ว และน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ กรอ.  ไปพิจารณาด าเนินการและ
รายงานผลความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบในครั้ง
ต่อไป  
 

 
 
 
โครงการชลประทานระยอง 

3 การส ารวจข้อมูล
การใช้ไฟฟ้าใน
โรงงานอุตสาหกรรม
ที่ผลิตใช้เอง 

พลังงานจังหวัดระยอง น าเสนอ ดังนี้  
 

  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดระยอง ว่าปัจจุบันโรงงานมีการน าโซล่า
เซลล์มาใช้มากขึ้น โดยผลิตไฟฟ้าขึ้น ใช้ เองภายในโรงงาน            
แต่ไม่ทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในส่วนนี้ จะมีวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ด้านการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ผลิตขึ้นมาใช้เองได้หรือไม่ เช่น มีจ านวน
กี่โรงงาน และใช้ไฟฟ้ากี่วัตต์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม
ของจังหวัดระยอง และวิเคราะห์เศรษฐกิจได้แม่นย ามากขึ้น โดยที่
ประชุมได้มอบหมายส านักงานคลังจังหวัดระยอง ประสานข้อมูล
ดังกล่าวกับส านักงานพลังงานจังหวัดระยอง เพ่ือน าข้อมูลมา

มติที่ประชุม : 
1.  รับทราบตามที่พลั ง งานจั งหวัดระยอง 
น าเสนอ 
2. มอบหมายส านักงานคลังจั งหวัดระยอง    
บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ตั ว เ ล ข ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ้ า ใ ห้ มี          
ความชัดเจนมากข้ึน  
 

 
 
 
ส านักงานคลังจังหวัดระยอง 
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ประกอบการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง ให้มี
ความชัดเจนและแม่นย ามากขึ้น โดยมีหน่วยงานที่แจ้งข้อมูลให้
ส านักงานก ากับกิจการพลังงานจังหวัดระยอง 12 ราย ขนาด
ก าลังไฟฟ้า 11,734.48 กิโลวัตต์ คิดเป็นค่าไฟฟ้าปีละ 85.661 
ล้านบาท 

5 การแก้ไขปัญหา
การจราจรบริเวณ
แยกตะพง 

นายปกครอง ชาญโลหะ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
น าเสนอ ดังนี้ 
     เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีมติให้น าเสนอ
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจราจรบริเวณสี่แยกตะพง ซึ่งเป็น
ปัญหาต่อเนื่องมานาน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์        
และช่วงเทศกาลงานผลไม้ของจังหวัดระยอง ประกอบกับขณะนี้
กรมทางหลวงได้ด าเนินการก่อสร้างขยายถนนสาย 36 โดยจะมี
ก าหนดแล้วเสร็จในปีช่วงปลาย พ.ศ.2563 ซึ่งส่งผลต่อการจราจร
ติดขัดในบริ เวณสี่แยกตะพง ในการนี้  จึงขอหารือที่ประชุม       
เพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตด้วย ขอความอนุเคราะห์แขวงทางหลวงระยอง 
ดังนี้  (1) ก าหนดรูปแบบการก่อสร้างและงบประมาณที่ ใช้
ด า เนินการ เ พ่ือจัดท ารายละเอียดเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณต่อไป (2) มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนถนนสายรอง        
เพ่ือเพ่ือระบายรถออกไปจากทางตรง เช่น ทางไปหาดแม่ร าพึงจะ
มีถนนสายรอง ที่จะผ่านไปได้หลายทาง 
 
 
 

มติที่ประชุม : 
 
1.รับทราบตามที่ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง น าเสนอ 
2. มอบหมายแขวงทางหลวงระยองจัดท า
รายละเ อียดและแผนการด า เนินโครงการ 
น าเสนอเหตุผลความจ าเป็นให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณา และผลักดันเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณโดยเร็ว 
 

 
 
 
 
แขวงทางหลวงระยอง 
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6 การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงแรม 

นายสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง น าเสนอ ดังนี้ 
เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดระยอง 
(กกร.รย.)  ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
สมาคมธุ รกิ จท่ อง เที่ ย วจั งหวั ดระยอง ได้ น า เสนอปัญหา
ผู้ประกอบการโรงแรมในพ้ืนที่จังหวัดระยอง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีใบขอ
อนุญาต ท าให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนและส่งผล       
ต่อด้านเศรษฐกิจของจังหวัด ดังกล่าว ท าให้ผู้ประกอบการโรงแรม       
ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เข้าร่วมกิจกรรม Road 
show เพ่ือประชาสัมพันธ์โรงแรมหรือท าการตลาดได้ ในการนี้      
จึงขอเสนอ ให้คณะกรรมการ กรอ. จังหวัดระยอง พิจารณา
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการ
โรงแรม เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง
ด้วย 
 

มติที่ประชุม :  
1. รับทราบตามที่นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง น าเสนอ  
2.มอบหมายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
ระยอง และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
ระยอง จ าแนกกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ        
ที่ได้รับความเดือดร้อน และปัญหาที่เกิดความ
เดือดร้อน เช่น 1) ก าลังจะสร้างใหม่ 2) จากการ
ปรับปรุงรูปแบบ/ดัดแปลงอาคาร และ 3) ที่ไม่มี
ใบอนุญาตประกอบการแต่เปิดให้บริการแล้ว 
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละ
ประเภทด้วย  
3. มอบหมายมอบหมายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดระยอง จัดท าร่างค าสั่งคณะกรรมการ   
เ พ่ื อ พิจ ารณาแก้ ไ ขปัญหาการขออนุญาต
ประกอบการโรงแรม เสนอให้จังหวัดระยอง
พิจารณา 

 
 
 
-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
ระยอง  
- สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด
ระยอง  
- สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด 

 


